
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ชี้แจงประเด็นการใช้มาตรา 44 แก้ปัญหาจดทะเบียนสิทธิบัตรล่าช้า 
  
 

จากประเด็นข่าวที่กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (FTA Watch) กล่าวหาว่า รัฐบาล
ออกค าสั่งตามมาตรา 44 เพ่ือเร่งออกสิทธิบัตรยา ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการผูกขาดตลาดยาและท าให้ยามีราคา
แพงมาก และจะกระทบต่องบประมาณด้านสาธารณสุข  

กรมทรัพย์สินทางปัญญาขอเรียนชี้แจง ดังนี้ 
 เนื่องจากประเทศไทยมีปริมาณการยื่นค าขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ิมสูงขึ้นอย่าง

ต่อเนื่องทุกปี ส่งผลให้มีปริมาณงานค้างสะสมเป็นจ านวนมาก ท าให้การด าเนินการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญาเกิดความล่าช้า รัฐบาลเห็นความส าคัญ จึงสนับสนุนทั้งการเพ่ิมบุคลากรผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรอีก 72 คน 
และงบประมาณพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผู้ยื่นขอจดทะเบียน  

 เหตุที่ท าให้การจดทะเบียนสิทธิบัตรล่าช้า เกิดจากปัญหาด้านอัตราก าลังของผู้ตรวจสอบ
สิทธิบัตรของกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่มีจ ากัด ท าให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บริการที่มายื่นค าขอจดทะเบียนสิทธิบัตรได้อย่างรวดเร็ว โดยในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา กรม
ทรัพย์สินทางปัญญามีอัตราก าลังผู้ตรวจสอบเพียง 24 คน ในขณะที่มปีริมาณค าขอจดทะเบียนสิทธิบัตรมากถึง
ปีละ 9,000 ค าขอ ส่งผลให้เกิดภาระงานค้างสะสมสูงถึง 36,000 ค าขอ และในจ านวนนี้เป็นค าขอที่ยื่นมาเกิน
กว่า 5 ปีมากถึง 12,000 ค าขอ 

 เพ่ือแก้ไขปัญหาการตรวจสอบสิทธิบัตรการประดิษฐ์ล่าช้า มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการจด
ทะเบียนสิทธิบัตรโดยอาศัยอ านาจคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฯ ที่จะน ามาใช้
นี้ เป็นมาตรการที่เรียกว่า “การตรวจสอบการประดิษฐ์แบบทางเลือก” ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการแลกเปลี่ยน
ผลการตรวจสอบระหว่างส านักงานที่ใช้อยู่ในหลายประเทศ หรือ “Work Sharing” เพ่ือสะสางงานค้างสะสมที่
ยื่นมาแล้วเกินกว่า 5 ปี โดยเป็นมาตรการทางเลือกชั่วคราว ลดขั้นตอนการตรวจสอบที่ซ้ าซ้อนกับส านักงาน
สิทธิบัตรต่างประเทศ ส่งผลให้ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรของกรมฯ สามารถตรวจสอบสิทธิบัตรได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน  

 อย่างไรก็ดี การใช้มาตรการนี้ ยังคงต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบอ่ืนๆ ตามกฎหมายไทย 
และเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในการออกสิทธิบัตรตามมาตรการดังกล่าว กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เพ่ิมช่องทาง
ส าหรับการร้องขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ใหม่ ที่เปิดโอกาสให้สาธารณชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การออกสิทธิบัตร โดยเชิญคณะผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญาและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นผู้พิจารณา 
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเป็นกลาง  

 ส าหรับในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับราคายา นั้น กรมทรัพย์สินทางปัญญาขอเรียนว่า กลไกการ
สร้างความสมดุลระหว่างระบบสิทธิบัตรกับระบบสุขภาพของประเทศต้องอาศัยการบูรณาการการท างานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง การที่ยามีราคาสูงขึ้นนั้นเกิดจากปัจจัยแวดล้อมหลายประการ เช่น ต้นทุนทาง
การตลาด และการวิจัยและพัฒนา เป็นต้น ทั้งนี้ การใช้สิทธิในสิทธิบัตรนั้นจะต้องไม่น าไปสู่ความไม่เป็นธรรม
ทางการค้าหรือเอาเปรียบผู้บริโภค นอกจากนั้นแล้วกลไกการก ากับดูแลราคายาในปัจจุบันมีอยู่หลายมาตรการ 
เช่น กลไกการต่อรองราคายาและการก าหนดราคากลางของยาของกระทรวงสาธารณสุข หรือกลไกการควบคุม
ราคาสินค้าและบริการโดยคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการของกรมการค้าภายใน เป็นต้น 

 มาตรการดังกล่าวเป็นการใช้บังคับเพียงชั่วคราวเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น และไม่มีเจตนาออกมา
เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้แก่ชาติใด หรือเลือกปฏิบัติกับฝ่ายใดเป็นพิเศษ เนื่องจากการพิจารณารับจดทะเบียน
สิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญายึดมั่นพิจารณาตามหลักกฎหมายและหลักวิชาการตามมาตรฐานสากล ด้วย



- 2 - 
 

ความเป็นธรรม เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  
อันสอดรับกับนโยบายการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบเศรษฐกิจที่
เน้นคุณค่า และการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและปัญญา 
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